

Số: /BC-UBND

Cẩm Thành, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI**  
(Gửi tới kỳ họp thứ 13- HĐND xã khóa XX)

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ quốc và Thường trực HĐND xã. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 của HĐND xã khóa XX. Thường trực HĐND xã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 tại 4 địa điểm các thôn vào ngày 20/6/2024 và ngày 28/6/2024. Có 236 cử tri tham gia, với 47 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến, có nhiều ý kiến trùng nhau và Có 24 nội dung ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đại diện lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp trả lời làm rõ; Tại kỳ họp thường lệ giữa năm, Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án giải quyết ý kiến cử tri như sau:

**I. Về phát triển sản xuất, chăn nuôi.** (Có 03 ý kiến).

1. Đề nghị UBND xã xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho bà con nhân dân thôn Trung Nam trong trong đợt sản xuất lúa hữu cơ vụ mùa vừa qua. (*Trung Nam*).

**Phương án:** Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại thôn Trung Nam triển khai sản xuất vụ xuân 2024 với diện tích trên 12 ha trên diện tích mới chuyển đổi đất lần 3, được các cấp các ngành liên quan, quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên kết quả sản xuất theo hướng hữu cơ đạt kết quả chưa như mong muốn chỉ mới sản xuất được một vụ. Về các chính sách hỗ trợ căn cứ Nghị quyết số 44/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định 4705 của UBND huyện, Quyết định số 70 của UBND xã về chính sách hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ: hỗ trợ 50% tiền mạ khay máy cấy, tiền phân bón lót vi sinh, tiền cày cho các hộ đây là phần kinh phí mà các cấp đã hỗ trợ cho mô hình sản xuất lúa hữu cơ.

2. Hiện nay các mô hình phát triển kinh tế chưa phát huy hết hiệu quả để đưa lại các nguồn hàng hóa chủ lực cho địa phương. Đề nghị UBND xã có sự quan tâm. (*Đồng Bàu*)

**Phương án:** Các chủ trương, chính sách xây dựng phát triển mô hình kinh tế trên địa bàn huyện, xã nhà luôn được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên mô hình kinh tế chưa phát huy được hiệu quả; các chủ mô hình chưa chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn vốn để phát triển mô hình còn chính sách nhà nước là định hướng và một số chính sách đầu tư kích cầu. Còn khi đã có mô hình, chủ mô hình phải chủ động để phát triển mô hình đạt kết quả cao, đặc biệt là đầu ra cho từng sản phẩm của từng mô hình mới phát huy hiệu quả.

3. Đề nghị kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp xử lý vật tư hàng hóa, thuốc BVTV không có hiệu quả. *(Đồng Bàu)*

**Phương án:** Hàng năm trước vụ sản xuất UBND xã phối hợp các phòng chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh buôn bán thuốc BVTV. Tuy nhiên khuyến cáo người dân mua sử dụng thuốc BVTV nên đến các cơ sở uy tín và sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tránh như một số vụ sản xuất năm 2024 người dân sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng dẫn đến lúa chết.

## **II. Về quản lý Đất đai- môi trường.**

**\*Về quản lý đất đai:** (Có 6 ý kiến).

1. Đất Nghị định 64 có được chuyển mục đích sử dụng không? *(Hung Mỹ)*

**Phương án:** Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 về điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác phải đảm bảo như sau:

- Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Việc quy hoạch cấp đất ở cho con em quá chậm. Đề nghị UBND cần xem xét kỹ những ai đủ điều kiện thì cấp trước. Cần quy hoạch diện tích ao hồ trong KDC để cấp cho con em. *(Đồng Bàu, Đông Nam Lộ, Tân Vĩnh Cần)*

**Phương án:** Việc cấp đất cho con em đã được UBND quan tâm thực hiện năm 2022, 2023 UBND xã đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề nghị UBND huyện cấp đất cho con em tại các đơn vị thôn gồm thôn An Việt, Tân Vĩnh Cần, Đông Nam Lộ, Đồng Bàu, Nam Bắc Thành, và Đông Mỹ. tổng số lô đất đã được cấp 29 lô, hiện nay Đang thực hiện quy trình để cấp đất cho con em tại thôn Kênh và đã trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở tại các thôn Tân Vĩnh Cần, Hung Mỹ, Đông Nam Lộ, Nam Bắc Thành, Trung Nam sau khi có quyết định phê duyệt UBND xã tiếp tục là quy trình để cấp đất cho con em. UBND xã đang yêu cầu các thôn rà soát đất do UBND xã quản lý trong các khu dân cư để lập quy hoạch xen ghép cấp đất cho con em.

3. Hiện nay xây dựng các mương thoát nước trong KDC còn vướng sự tranh chấp đất gây ách tắc và ô nhiễm. Đề nghị UBND kiểm tra thực trạng để có biện pháp xử lý. *(Bà Dương Dân xóm đồng Liềm -Đồng Bàu). (Xóm 5 Tân Vĩnh Cần).*

**Phương án:** Ý kiến của cử tri UBND xã sẽ giao công chức chuyên môn phối hợp với ban cán sự thôn kiểm tra xử lý.

4. Hiện nay vùng Quy hoạch đất nghĩa trang tại Kênh Cạn đã có quy hoạch. Đề nghị UBND xã cần sớm triển khai thực hiện. Tránh người dân xây lấn chiếm. (*Đông Mỹ*).

**Phương án:** Nội dung cử tri nêu UBND xã đã kiểm tra và sẽ mời các hộ dân có ruộng liên quan làm việc để thực hiện.

5. Đề nghị UBND xã nêu rõ 5 hộ dân ở Đồng Bàu tại sao phải điều chỉnh quy hoạch. Việc xử lý sai phạm như thế nào? (*Đồng Bàu*).

**Phương án:** Quy hoạch đất ở dân cư tại thôn Đồng Bàu đã thực hiện cấp đất, đấu giá cho các hộ dân. Đối với 5 hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất bám đường Duệ Thành lý do điều chỉnh lại quy hoạch: Do khi lập quy hoạch đơn vị khảo sát thực hiện không đúng với hiện trạng đất nên có sự sai lệch giữa bản vẽ và hiện trạng đất dẫn đến khi giao đất cho 5 hộ dân thiếu đất. Việc điều chỉnh lại quy hoạch UBND đã mời các hộ dân làm việc, thống nhất mới tiến hành lập quy hoạch đề nghị UBND huyện điều chỉnh quy hoạch để giao đất cho các hộ dân.

6. Đất ở Hiện tại đường điện 220 đi qua vườn ở không được đền bù. Nhưng không thể làm nhà cho con dưới đường điện. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần. (*Bà Tư Nhỏ - Tân Vĩnh Cần*).

**Phương án:** Ý kiến cử tri nêu UBND xã kiểm tra giấy chứng nhận QSD đất, hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình có phương án xử lý đảm bảo quyền lợi cho hộ dân.

**\*Về môi Trường:** (Có 05 ý kiến)

1. Sông Ngàn mọ hiện nay bị ô nhiễm môi trường do vứt rác, xác động vật... Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý. (*Trung Nam, Đông Mỹ, Đồng Bàu*)

**Phương án:** Ý kiến cử tri nêu UBND xã tiếp thu giao cho ban công an, các đơn vị thôn tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tình trạng vứt rác không đúng quy định tại một số bãi rác làm ô nhiễm, mất mỹ quan đề nghị có biện pháp xử lý. (*Tân Vĩnh Cần, Đồng Bàu, Trung Nam, Đông Mỹ, Nam Bắc Thành*). Đề nghị xóa bãi rác tại thôn Trung Nam; Đông Mỹ;

**Phương án:** Đối với việc vứt rác không đúng quy định đã được UBND xã, MTTQ xã, các đoàn thể, đơn vị thôn xóm thường xuyên tuyên truyền để người dân thực hiện không vứt rác bừa bãi tuy nhiên hiện nay có một số hộ dân vẫn không chấp hành, cố tình vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. UBND xã đề nghị người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc phân loại rác thải, thu gom, tập kết rác thải đúng thời gian và đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra ngoài môi trường. Để thực hiện được nội dung này UBND xã đề nghị các đơn vị thôn xóm, ban Công an, Các tổ chức đoàn thể và người dân phát hiện báo về UBND xã để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của cử tri nêu đề nghị xóa bãi rác tại thôn Trung Nam UBND xã tiếp tục làm việc với HTX môi trường để thực hiện tháo dỡ.

3. Hiện nay bà con nhân dân phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng rất nhiều, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật chưa bỏ đúng nơi quy định. Đề nghị UBND kiểm tra và có biện pháp xử lý. (*Nam Bắc Thành, Đông Bàu*).

**Phương án:** Ý kiến của cử tri nêu UBND xã tiếp thu, kiểm tra có biện pháp để xử lý trong thời gian tới.

4. Hiện nay rác thải rắn chưa được thu gom và vận chuyển. Thu gom vận chuyển cần đúng thời gian đã quy định (*Đông Nam Lộ, Nam Bắc Thành*).

**Phương án:** Ý kiến của cử tri nêu UBND xã sẽ làm việc với hợp tác xã Môi trường để thực hiện.

5. Việc bán đất thu tiền tại nghĩa trang. Đề nghị UBND xã, HĐND xã làm rõ số tiền đã thu. Báo cáo với cử tri được rõ. (*Thôn Kênh, Nam Bắc Thành*).

**Phương án:** Ban quản lý Nghĩa trang không bán đất chỉ cấp đất nghĩa trang cho người chết và dòng họ, khi cấp đất cho dòng họ ban quản lý nghĩa trang có thu một phần kinh phí trên cơ sở có sự tự nguyện đóng góp để tôn tạo các công trình tại nghĩa trang. Số tiền thu, chi UBND xã sẽ gửi đến ban cán sự thôn Nam Bắc Thành và thôn Kênh để báo cáo với cử tri được rõ.

### **III. Về giao thông- thủy lợi - XD Cơ bản. (Có 5 ý kiến).**

1. Đề nghị UBND xã làm việc với nhà thầu tại Bếp ăn Trường mầm non sửa chữa lại tuyến đường đã chở vật liệu thi công làm hư hỏng. (*Tân Vĩnh Càn*)

**Phương án:** Nhà bếp trường mầm non đã được xây dựng năm 2022 -2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng; tuyến đường Tân Vĩnh Càn có hư hỏng sau khi xây dựng công trình UBND xã sẽ phối hợp thôn theo chính sách xi măng để xây dựng tuyến đường.

2. Tuyến đường dự án Vĩnh - Thành - Quang đoạn qua xã Cẩm Thành hiện nay xe quá tải chạy rất nhiều, nhiều đoạn đã bị xuống cấp. Đề nghị UBND xã quan tâm kịp thời xử lý. (*Thôn Đông Mỹ, Thôn Kênh*).

**Phương án:** Tuyến đường Vĩnh- Thành -Quang là tuyến đường liên xã, để đảm bảo tuyến đường phát huy được hiệu quả giao thông đi lại việc cấm xe quá khổ quá tải, các thôn phát hiện báo cáo công an xã, để xã phối hợp huyện xử lý.

3. Đề nghị UBND xã cho thông cống tại Hồ cá chấy qua đường vào nhà văn hóa thôn. (*Đông Bàu*).

**Phương án:** Công trình cải tạo Ao cá Béc Hồ được đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách xã, việc thiết kế phê duyệt theo quy trình xây dựng; công trình cơ bản đã hoàn thành, các điểm thoát nước đã được bố trí để giữ và tiêu nước hợp lý.

4. Đề nghị UBND xã có kế hoạch kè sông ngàn Mọ đã bị sạt lở đoạn từ nhà Chị Quyên - Anh Vinh. (*Đông Mỹ*).

**Phương án:** Trong thời gian qua trên tuyến sông ngàn mọ xuất hiện một số điểm sạt lở, sau khi kiểm tra thực địa; UBND xã đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện về kiểm tra và đã có phân bổ kinh phí khắc phục một số điểm; sau khi xem xét hiện nay Hội đồng nhân dân huyện đã có chủ trương đầu tư kè đoạn Cầu kho đi

Đền Đức ông với tổng mức trên 8 tỷ đồng từ nguồn NS huyện; còn các điểm còn lại UBND xã tiếp tục kiến nghị đề xuất UB huyện hỗ trợ xử lý trong thời gian tới.

5. Việc di dời cột điện tại thôn Tân Vĩnh Cần cần được sự quan tâm phối hợp với Điện lực Cẩm Xuyên. (*Tân Vĩnh Cần*). (Đã ý kiến nhiều cuộc tiếp xúc cử tri)

**Phương án:** Việc di dời cột điện tại địa bàn thôn Tân Vĩnh Cần xã Cẩm Thành. UBND xã đã phối hợp với các thôn, điện lực Cẩm Xuyên xây dựng phương án di dời các cột điện nằm trên đường giao thông, năm 2022-2023 đã di dời được một số cột tại các thôn như Đông Mỹ: 11 cột, An Việt: 4 cột, Tân Vĩnh Cần: 03 cột,... UBND xã tiếp tục cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát số cột điện phải di dời trên toàn xã; ngày 26/6/2023 đã có tờ trình số 265 gửi điện lực Cẩm Xuyên để phối hợp di dời. Việc di dời cột điện phải được sự đồng ý phối hợp của điện lực hỗ trợ kỹ thuật, cắt điện để thực hiện và cần một nguồn kinh phí của xã thôn phối hợp để di dời. UBND xã tiếp tục đề xuất và phối hợp di dời các tuyến còn lại trong thời gian tới.

#### **IV. Về Quân sự - Công an - Tư pháp (Có 03 ý kiến).**

1. Đề nghị Công an xã có quy định thời gian mở loa máy trong thôn xóm. Không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. (*Đông Mỹ*).

**Phương án:** Theo điểm a, khoản 1, điều 8 nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình có quy định:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ đối với hành vi Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Pháp luật đã quy định rất rõ ràng đề nghị quý cử tri giám sát việc thực hiện trong khu dân cư, nếu có trường hợp nào vi phạm đề nghị nhân dân báo cáo với Tổ An ninh trật tự cơ sở được bố trí tại từng thôn để tuyên truyền, nhắc nhở chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật. Trường hợp nào vẫn cố tình vi phạm báo cáo cho Công an xã để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Xe máy điện không cho con em đi học nhưng về hè thì không thấy ai quản lý. (*Đông Bầu*).

**Phương án:** Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 quy định:

Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h ; (Theo Điểm d, Khoản 1 Điều 3)

Xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện); theo Điểm e, Khoản 1, Điều 3

Hiện nay quy định công dân từ đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy điện. Đề nghị cử tri tuyên truyền để con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Bên cạnh đó còn xử lý các phụ huynh về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định pháp luật điều khiển các phương tiện này.

Trong tháng 8/2024 Công an xã sẽ xây dựng kế hoạch tuần tra và xử lý các vi phạm liên quan đến giao thông đường bộ và vi phạm hành lang an toàn giao thông trên toàn xã trong đó có xử lý các lỗi liên quan đến điều kiện phương tiện xe máy điện khi chưa đủ tuổi.

3. Đề nghị Công an xã cần có biện pháp xử lý các đối tượng rà xung điện phá hủy môi trường sống (*Đông Mỹ*)

**Phương án:** Trong năm 2024 Công an xã sẽ tiến hành tuần tra, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài xã để xử lý các đối tượng sử dụng xung kích điện đánh cá. Hiện nay cơ bản việc sử dụng xung kích điện trên các cánh đồng đã được xử lý. Còn trên tuyến sông ngàn mọ do các đối tượng từ các vùng xã lân cận và đối tượng đi trên sông trong khi đó lực lượng công an cũng chưa được trang bị các phương tiện để tuần tra trên tuyến sông nên rất khó xử lý. Trong năm nay, Công an xã sẽ có kế hoạch trao đổi với các xã lân cận để tìm biện pháp giải quyết tình trạng trên.

#### **V. Một số đề xuất khác. ( có 1 ý kiến)**

1. Đề nghị UBND xã phát huy hiệu quả nguồn đầu tư xây dựng chợ Cẩm Thành. (Tân Vĩnh Cần)

Chợ Cẩm Thành được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 do Công ty CP tư vấn đầu tư 36 chủ đầu tư. Hiện nay một số hộ đã vào buôn bán kinh doanh; tuy nhiên tỷ lệ phủ kín các ki ốt còn thấp. Để phát huy hiệu quả của chợ, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tuyên truyền để đưa các hộ đang bán ở các trục đường về buôn bán tại chợ; đồng thời làm việc với Cty 36 bàn giải pháp để chợ phát huy hiệu quả.

UBND xã xây dựng phương án giải quyết trong thời gian tới, kính đề nghị quý vị đại biểu HĐND xã, quý vị đại biểu tham dự kỳ họp tham gia ý kiến bổ sung giải pháp thực hiện đạt kết quả tốt hơn./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Huy Trí**

